
 
เอกสารฉบับนี้เปน็เพียงสรุปผลการประชุมวฒุิสภาโดยสงัเขป  

ส าหรับรายงานการประชุม ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนนิการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวฒุิสภาได้รับรองแล้ว 

 สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 

วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

โดย ส านักการประชุม ส านกังานเลขาธกิารวุฒสิภา 

วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา  
พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๐ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมีนายศุภชัย  สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกัน
ท าหน้าที่ประธานของที่ประชุม  

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุม สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้ 

(๑)  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม จ านวน     ๑๒     เรื่อง 

- เรื่องที่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม 

๑. รับทราบพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (นางสาวศิลักษณ์   
ปั้นน่วม) 

๒. รับทราบผลการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง  
ความตกลง CPTPP ต่อผลกระทบที่เกิดขึน้กบัภาคการเกษตร ของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์    

๓. รับทราบผลการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง  
การบูรณาการความรู้สู่หลักสูตรนวัตวิถีเกษตรเชิงธุรกิจ ของคณะกรรมาธิการการศึกษา    

๔.  รับทราบเรื่องที ่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณารับทราบรายงานประจ าปีของหน่วยงาน 
จ านวน ๙ เรื่อง ดังนี้ 

๑) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๙  
สิงหาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีของหน่วยงาน จ านวน ๕ เรื่อง ดังนี้  

(๑) รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
และรายงานการตรวจสอบการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ส าหรับปี ๒๕๖๓ ของส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
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เอกสารฉบับนี้เปน็เพียงสรุปผลการประชุมวฒุิสภาโดยสงัเขป  
ส าหรับรายงานการประชุม ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนนิการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวฒุิสภาได้รับรองแล้ว 

(๒) รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(๓) รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(๔) รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  
ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  

(๕) รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  
ของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

๒) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดี 
ท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีของหน่วยงาน จ านวน ๔ เรื่อง ดังนี้ 

(๑) รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๕ 
และรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(๒) รายงานประจ าปี ๒๕๖๕ ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
(๓) รายงานประจ าปี ๒๕๕๘ และปี ๒๕๕๙ ของกองทุนการออมแห่งชาติ 
(๔) รายงานประจ าปี ๒๕๖๕ ของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

ที่ประชุมรับทราบ 

(๒)  รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี) 

(๓)  กระทูถ้าม (ไม่มี) 
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(๔)  เรื่องที่คณะกรรมาธกิารพิจารณาเสร็จแลว้ จ านวน   ๒   เรื่อง 

๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การน าเชื้อเพลิงไฮโดรเจนมาเป็นพลังงานทางเลือก 
เพ่ือการพาณิชย์  ส าหรับภาคขนส่ง ภาคการผลิตไฟฟ้า ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร 
ซึ่งคณะกรรมาธิการการพลังงานพิจารณาเสร็จแล้ว 

ผลการพิจารณา 
รองประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน คนที่สาม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ

พิจารณาศึกษา ติดตามและเสนอแนะด้านเชื้อเพลิงธรรมชาติ (พลโท อ าพน  ชูประทุม)  และอนุกรรมาธิการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักไทย  บูรพ์ภาค และนายสุรวุฒิ  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) ได้ร่วมกันรายงานผลการพิจารณา
ศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า  ไฮโดรเจนสามารถใช้เป็นสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอื่น ๆ 
โดยสามารถผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะใช้การเผาไหม้ หรือในเซลล์
เชื้อเพลิง โดยผลพลอยได้หลักของการเผาไหม้ก๊าซไฮโดรเจน คือ น้ า ไม่ใช่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการ
เผาไฮโดรคาร์บอน เช่น ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน น้ ามันดิบ ของเหลวไฮโดรคาร์บอนอื่น ๆ หรือชีวมวล โดยข้อดี
ของการใช้ก๊าซไฮโดรเจน คือ สามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบตามธรรมชาติหลากหลายประเภท เมื่อเกิดการ
เผาไหม้จะมี เพียงน้ าและก๊าซออกซิเจนเท่านั้นที่ เป็นผลพลอยได้จากการสันดาป โดยไม่ ปลดปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ค่าพลังงานสูงกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่น ไม่ก่อให้เกิดกลุ่มควัน ฝุ่นละออง สามารถ
ประยุกต์ใช้กับเชื้อเพลิงฟอสซิลเดิมได้ คณะกรรมาธิการจึงมีข้อเสนอแนะว่า เนื่องจากปัจจุบันยังไม่ได้
ก าหนดให้ก๊าซไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงได้ ดังนั้น รัฐจึงควรก าหนดให้ไฮโดรเจนเป็นรูปแบบหนึ่งของพลังงาน 
ที่จะมีการน ามาใช้โดยเร่งด่วน ทั้งนี้ เพ่ือให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เพ่ือเป็น
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความเข้าใจในการน าไฮโดรเจนมาใช้งานรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีมาตรฐาน 
และความปลอดภัยตามรูปแบบสากล และภาครัฐจะต้องเป็นผู้น าด้วยการจัดท าแผนและจัดสรรงบประมาณ 
เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการใช้ประโยชน์พลังงานไฮโดรเจน โดยอาจแบ่งการด าเนินการออกเป็น ๒ ระยะ คือ 
ระยะแรก ในช่วง ๓ – ๕ ปี ต้องมีการศึกษารายละเอียดในเชิงเศรษฐกิจและเทคโนโลยีควบคู่กับการพิจารณา
ต้นทุนการผลิต การขนส่ง ห่วงโซ่มูลค่า และสนับสนุนเสริมสร้างประสบการณ์และองค์ความรู้ให้หน่วยงานรัฐ
และเอกชน ส าหรับระยะที่สอง ควรส่งเสริมการลงทุน พัฒนาการใช้ประโยชน์ อีกทั้งมีมาตรการสนับสนุน 
การลงทุน ทั้งรูปแบบการเงิน และสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน การลงทุนโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การค้าในเชิงพาณิชย์ สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิตโฮโดรเจนที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะไปสู่การผลิต
ไฮโดรเจนสีเขียว โดยควรพิจารณาการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจเพ่ือริเริ่มการศึกษา ออกแบบและก่อสร้าง
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โครงการโฮโดรเจนสีเขียวขนาดใหญ่  นอกจากนี้ ควรพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก้ไขกฎหมายที่ไม่จ าเป็น 
หรือบัญญัติกฎหมายใหม่เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการไฮโดรเจน 
ให้ครอบคลุมทุกด้านต่อไป 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรี พิจารณาด าเนินการต่อไป 

๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปฏิรูปกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ ซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ  
และผู้ด้อยโอกาสพิจารณาเสร็จแล้ว 

ผลการพิจารณา 
ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ  

และผู้ด้อยโอกาส (นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์) ประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ (นายมณเฑียร 
บุญตัน) พร้อมด้วยอนุกรรมาธิการ (นางสาววิจิตา  รชตะนันทิกุล นางอาทิชา  นราวรวัชร และนายรัตน์   
กิจธรรม) ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า จากการศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ ประเด็น “การปฏิรูปกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” ตามแผนปฏิรูปประเทศ 
ด้านสังคม พบปัญหาที่ส าคัญ จ านวน ๒ ประการ คือ (๑) ปัญหาด้านประสิทธิภาพการด าเนินงานของกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยกองทุนยังมีข้อจ ากัดการใช้เงินของกองทุน หลักเกณฑ์ ขั้นตอน 
และกระบวนการในการพิจารณาอนุมัติเงินของกองทุนภายใต้ระบบและระเบียบราชการที่ยังมีความยุ่งยาก 
ล่าช้า ท าให้มีเงินสะสมค้างอยู่ในกองทุน และมีแนวโน้มที่จะมีจ านวนเกินก าหนดจ านวนเงินสะสมสูงสุด  
ซึ่งกระทรวงการคลังจะมีค าสั่งให้กองทุนน าเงินสภาพคล่องส่วนที่เกินความจ าเป็นส่งคลังต่อไป และ (๒) ปัญหา
ด้านการจ่ายเงินอุดหนุนที่ยังไม่สอดรับกับการให้บริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ท าให้ไม่สามารถ
จัดบริการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งปัจจุบันเงินรายได้ ส่วนใหญ่ของกองทุน มาจากเงิน 
ที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการสมัครใจเลือกส่งเข้ากองทุน เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนในอัตราค่าจ้างขั้นต่ า
ให้กับคนพิการ แทนการจ้างงานคนพิการตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในขณะที่รัฐบาลไม่ได้อุดหนุนเงินเข้ากองทุน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมาธิการ
จึงมีข้อเสนอในการปฏิรูปกองทุน ดังนี้ (๑) ให้มีการปรับปรุงโครงสร้าง การบริหารจัดการ และประสิทธิภาพ
การด าเนินงานของกองทุน (๒) สนับสนุนและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการ
ทั่วไปโดยองค์กรด้านคนพิการ (๓) ควรแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร เพ่ือให้องค์กรเอกชน องค์กรภาค 
ประชาสังคม และองค์กรด้านคนพิการ ที่เป็นหุ้นส่วนช่วยสนับสนุนภาครัฐในการท างานส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ ได้รับยกเว้นภาษี ส าหรับเงินที่ได้รับการอุดหนุนจากกองทุน (๔) ส่งเสริมบทบาท 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผ่านกลไกกองทุนส่งเสริม 
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และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ (๕) สร้างแรงจูงใจให้นายจ้างและผู้ประกอบการสามารถปฏิบัติตาม
กฎหมายได้สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายต่อหน่วยงานของรัฐที่ต้องจ้างงานคน
พิการ  ทั้งนี้ เมื่อมีการปฏิรูปกองทุนด้วยการยกระดับกองทุนให้เป็นนิติบุคคลแล้ว ก็จะน าไปสู่การปรับปรุง
โครงสร้างและกลไกในการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ สามารถน าเงินกองทุนไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อไป ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรี พิจารณาด าเนินการต่อไป 

(๕)  เรื่องที่คา้งพิจารณา (ไม่มี) 

(๖)  เรื่องทีเ่สนอใหม่  จ านวน     ๑     เรื่อง 

- รายงานประจ าปีกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคมปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก
และสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒)  

ผลการพิจารณา 

ในการพิจารณารายงานประจ าปีกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของที่ประชุมวุฒสิภา รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร (นางวรนุช  ภู่อิ่ม) 
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง (นายสิทธิรัตน์  ดรงคมาศ) ผู้อ านวยการกองนโยบายภาษี ส านักงานเศรษฐกิจ
การคลัง (นางสาวกาญจนา  ตั้งปกรณ์) ผู้อ านวยการกองบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
(นางอรวรรณ  อนันตพงษ์) และผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลั ด
กระทรวงการคลัง (นายเฉลิมศักดิ์  เลิศวงศ์เสถียร) ได้เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา 

จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง 
ซึ่งประธานวุฒิสภามอบหมายให้พิจารณาศึกษารายงานดังกล่าว โดยรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม 
(นายปิยพันธุ์  นิมมานเหมินท์) ได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า กองทุนประชารัฐ
สวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม (กองทุนฯ) ได้จัดท ารายงานประจ าปีซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
พระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนด โดยการ
ใช้จ่ายผ่านบัตรเป็นการกระจายรายได้ไปยังชุมชนและร้านค้าซึ่งเกิดผลประโยชน์ ต่อเศรษฐกิจฐานราก 
อย่างแท้จริง และกองทุนฯ มีบทบาทในการน าเทคโนโลยีด้านดิจิทัลมาช่วยในการด าเนินนโยบาย รวมทั้ง
ขับเคลื่อนให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าสู่สังคมไร้เงินสดผ่านการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ มีการ
ด าเนินการตามข้อสังเกตของวุฒิสภาต่อการน าเสนอรายงานประจ าปีของกองทุนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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เกี่ยวกับการก าหนดแนวทางการบริหารจัดการกองทุนประชารัฐ การบูรณาการร่วมกับโครงการช่วยเหลือ
ของภาครัฐ การผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพ้ืนที่ การติดตามตรวจสอบ 
การเข้าถึงสวัสดิการ และการจัดท าข้อมูลเพื่อให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินใช้ประกอบการตรวจสอบ 
โดยคณะกรรมการประชารัฐฯ ควรพิจารณาแนวทางการจัดท ามาตรการหรือโครงการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนา
คุณภาพและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนอยู่ในโครงการอย่างต่อเนื่อง เช่น  
การฝึกอบรมอาชีพเพ่ือส่งเสริมให้เกิดรายได้ที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย การสนับสนุนการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน เป็นต้น และควรพิจารณาแนวทางสนับสนุนหรือให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน  
ของเอกชน มูลนิธิ หรือองค์กรสาธารณประโยชน์ในการจัดท าโครงการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม รวมทั้ง  
ควรพิจารณาแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าการด าเนินงานของกองทุนประชารัฐ รวมถึง
การส ารวจความพึงพอใจในการจัดประชารัฐสวัสดิการ เพ่ือน าข้อมูลไปก าหนดเป็นนโยบายในการส่งเสริม
หรือช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนอยู่ในโครงการต่อไป 

ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า ควรให้ความส าคัญกับการก าหนด
คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนเพื่อไม่ใหม้ีความซ้ าซอ้น โดยกระทรวงการคลังควรเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดท า
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางและเป็นมาตรฐานเดียวกันในการด าเนินนโยบาย
การจัดสวัสดิการสังคมและการให้เงินช่วยเหลือของภาครัฐในโครงการต่าง ๆ แบบก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  
ซึ่งมีการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการลงทะเบียนโดยเฉพาะผู้ที่ควรได้รับบัตร แต่ไม่ได้รับบัตร (Exclusion 
Error) และผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถน าไป
เสนอแนะนโยบายที่เหมาะสมกับผู้มีรายได้น้อยในแต่ละพื้นที่ และควรปรับปรุงคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน
ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ทั้งในเรื่องของรายได้ อายุ การว่างงาน จ านวนพ้ืนที่ของที่อยู่อาศัย 
ซึ่งต้องพิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการจ่ายเงินเพื่อคัดกรองผู้มีรายได้น้อยที่แท้จริง รวมทั้งควรสร้างการรับรู้และ
ความเข้าใจในเรื่องสวัสดิการแห่งรัฐ ก าหนดตัวชี้วัดโดยมีรายละเอียดของจ านวนคนจนที่ลดลง การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม และมีคุณภาพชีวิตและความสามารถในการด ารงชีวิตที่ดีขึ้น และควรปรับเพิ่มโครงการเพื่อจัด
สวัสดิการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและลดงบประมาณเกี่ยวกับการออกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  นอกจากนี้  
มีข้อสอบถามในประเด็นต่าง ๆ เช่น การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุจะมีความซ้ าซ้อนกับการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุหรือไม่ และกองทุนฯ จะมีมาตรการรองรับผลจากนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัลและจะมีการเสนอแนะ
นโยบายต่อรัฐบาลใหม่อย่างไร 

รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร (นางวรนุช  ภู่อิ่ม) ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า กองทุนฯ  
มีการบริหารโดยคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ซึ่งมีการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการขึ้น ๓ คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการนโยบายการจัดประชารัฐสวัสดิการ คณะอนุกรรมการ
บริหารข้อมูลโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ และคณะอนุกรรมการด าเนินการประชารัฐสวัสดิการ  



๗ 
 

เอกสารฉบับนี้เปน็เพียงสรุปผลการประชุมวฒุิสภาโดยสงัเขป  
ส าหรับรายงานการประชุม ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนนิการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวฒุิสภาได้รับรองแล้ว 

มีการน าเทคโนโลยีด้านดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ได้แก่ Big Data ซึ่งปัจจุบันมีการรวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจาย
จากทุกหน่วยราชการโดยใช้เทคโนโลยี Block Chain และมีการบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงาน มีการ
ให้บริการหน่วยงานเคลื่อนที่ออกไปรับลงทะเบียนตามพ้ืนที่ต่าง ๆ เพ่ือแก้ปัญหาผู้ที่ควรได้รับบัตรฯ  
แต่ไม่ได้รับบัตรฯ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ โดยส านักงานคลังจังหวัดด าเนินการร่วมกับ
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และมีการสร้าง 
การรับรู้อย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้เข้าถึงทุกกลุ่ม โดยจะเน้นสื่อดิจิทัลมากขึ้น ส าหรับการก าหนด
คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนที่ต้องมีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไปนั้นเป็นการก าหนดให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่ก าหนดให้ผู้มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป สามารถท างานหาเลี้ยงชีพได้เอง  
โดยผู้ที่อายุต่ ากว่า ๑๘ ปี จะอยู่ภายใต้การดูแลของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ซึ่งจะมีสวัสดิการเรียนฟรี  
และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษารองรับ ส่วนการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุกับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
ไม่มีความซ้ าซ้อนกันโดยการจัดสวัสดิการแห่งรัฐจะเป็นการเติมเงินในบัตรประชาชนเพ่ือซื้อสินค้าอุปโภค
บริโภคที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพ  อย่างไรก็ตาม ในปี ๒๕๖๕ ได้ปรับปรุงการก าหนดคุณสมบัติผู้ลงทะเบียน 
เช่น มีการตรวจสอบคุณสมบัติการมีรายได้เป็นรายบุคคลและรายครอบครัว ไม่เป็นผู้ต้องขังในเรือนจ า  
หรือบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ ไม่มีบัตรเครดิต เป็นต้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่เคยได้รับบัตรฯ 
สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพ่ือแก้ไขปัญหาผู้มีบัตรฯ ที่ไม่ควรได้รับ
สิทธิ และปัจจุบันได้มีการน าบัตรประชาชนมาใช้แทนบัตรฯ เดิม เพ่ือความสะดวกและประหยัด
งบประมาณในการจัดท าบัตรฯ และปรับปรุงวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 
วงเงินค่าไฟฟ้า ให้สอดคล้องกับค่าครองชีพของผู้มีรายได้น้อย โดยกองทุนฯ จะด าเนินการโครงการต่อไป
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้หลุดพ้นความยากจน และขอรับประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาไปพิจารณาศึกษาและปรับปรุงต่อไป 

ที่ประชุมพิจารณารับทราบ 

 

(๗)  เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี) 
 

เลกิประชุม เวลา ๑๒.๑๐ นาฬิกา 
 
 

ส านักการประชุม 
ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 


